

สื่อ	ประเด็นข่าว
ทีวีช่อง 3	<p>ไขชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรค และสำนักอนามัย กทม. ร่วมกันเฝ้าระวังผู้ป่วย 2 คนในพื้นที่กทม. ที่ติดเชื้อไวรัสชิก้า ซึ่งเป็นข้อมูลเก่าตั้งแต่ต้นปีที่ยังต้องเฝ้าระวัง โดยรายแรกคลอดแล้วเด็กปกติแต่ยังอยู่ในระยะติดตามผลเลือด ส่วนอีกรายเป็นหญิงตั้งครรภ์เช่นกัน เฝ้าระวังติดตามอาการอย่างใกล้ชิด</p>
สยามรัฐ	<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ขอความร่วมมือประชาชน กำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน หลังพบอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่วันที่พบผู้ป่วยแล้ว 35,872 ราย เสียชีวิต 28 ราย กำชับสสจ. โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคใต้ที่พบอัตราป่วยมากที่สุด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ และ 5 ส. ป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคไข้ติดเชื้อไวรัสชิก้าและ ไข้ปวดข้อยุงลาย โดยให้สำรวจทุกจุดที่น้ำขัง ทั้งในบ้าน บริเวณบ้าน สถานที่ทำงาน ที่สาธารณะต่างๆ ต่อเนื่องทุก 7 วัน</p> <p>ขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการของ สธ. ซึ่งมีห้องปฏิบัติการของกรมวิทย์ฯ ตรวจวินิจฉัยเชื้อทราบผลภายใน 1 วัน และมีทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ทันทีที่พบผู้ป่วย ขออย่าว่า ผู้ป่วยโรคนี้ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง ที่พบบ่อยคือ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ อาการเหล่านี้ทุเลาลงได้เองภายในเวลา 2-7 วัน หากอาการไม่ดีขึ้นขอให้ไปพบแพทย์ ขอให้ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง สวมเสื้อผ้านี้อ่อนหนาสีอ่อนๆ ปกคลุมผิวหนังและร่างกาย อยู่ในบ้านที่มีมุ้งลวดหรือนอนในมุ้ง ในหญิงตั้งครรภ์แนะนำให้ทายากันยุงที่ทำจากสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม ส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อนั้น ทารกที่คลอดไม่ได้มีศีรษะเล็กแต่กำเนิดทุกราย จึงไม่ควรกังวลมากเกินไป อย่างไรก็ตามควรรีบไปพบแพทย์ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422</p>
เว็บไซต์news	<p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในขณะนี้ได้มีการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสชิก้าใน 4 จังหวัดที่ยังอยู่ในระยะเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น ขอให้ประชาชนรอฟังข่าวสารจากกรมควบคุมโรค กับกระแสข่าวที่บอกว่า ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เช่นใน จ.เชียงใหม่ มีพบผู้ป่วยเพียง 11 รายเท่านั้น ในจำนวนนี้มีหญิงตั้งครรภ์ 3 ราย ซึ่งต่างจากประเทศสิงคโปร์ที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวน 200 คนในเวลาอันรวดเร็ว แม้ว่าจะมียอดหญิงตั้งครรภ์ใน จ.เชียงใหม่จำนวนมาก ก็ไม่ยากให้วิตกกังวล เพราะเชื้อไม่ได้กระจายทั่วทั้งจังหวัด พบเพียงบางพื้นที่เท่านั้น ทั้งนี้จากที่มีการแถลงว่า พบผู้ป่วยใน กทม. เป็นหญิงตั้งครรภ์ 18 สัปดาห์ ต้องขอหาข้อเท็จจริงก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันของทุกฝ่าย</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย จากชาวบ้านว่า พบเด็กหญิงหัวเล็กลำตัวแคระแกร็น เป็นลูกชาวไทยใหญ่ พักอยู่ที่ต.หนองจ้อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แม่เด็ก ชื่อ นางมูล ไม่มีนามสกุล อายุ 30 ปี เป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติพม่า ขณะตั้งครรภ์นั้นพักอยู่ที่หมู่บ้านสันคยะยอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของไวรัสชิก้า ระหว่างที่อยู๋หอพักถูกยุงกัดบ่อยมาก และไม่ได้ฝากครรภ์ ต่อมาคลอดลูกที่ รพ.นครพิงค์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 ลูกที่เกิดมาเป็นผู้หญิงร่างกายแคระแกร็น ลำตัวเล็ก และศีรษะเล็ก หมอบอกเพียงว่า เด็กมีร่างกายผิดปกติเท่านั้น หลังออกจากรพ.ได้ย้ายมาอยู่หอพักที่ใหม่ที่พักอยู่ปัจจุบัน และแพทย์นัดให้พาลูกไปตรวจที่โรงพยาบาลทุกเดือน เด็กมีร่างกายแข็งแรงดี แต่การพัฒนาทางสมองอาจจะช้ากว่าเด็กคนอื่น ๆ</p> <p>- ด้านนายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล สสอ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า รพ.นครพิงค์เชียงใหม่ได้รับตัวเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เบื้องต้นทาง สสอ.สันทรายเคยลงไปตรวจเยี่ยมผู้ปกครองและเด็กช่วงที่พักรักษาตัวที่หอพักเดิม ส่วนสาเหตุที่เด็กตัวเล็กแคระแกร็นนั้น ยังไม่สามารถระบุได้ แต่ยืนยันว่าเด็กไม่ได้รับเชื้อไข้ไวรัสชิก้าอย่างแน่นอน น่าจะเป็นการผิดปกติของยีนในตัวเด็กมากกว่า เพราะในปี 2556 นั้นยังไม่พบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสชิก้าในประเทศไทยมาก่อน และมาพบการแพร่ระบาดใน อ.สันทราย เชียงใหม่ ในช่วงเดือน ต้นเดือน มิ.ย.2559</p>
บ้านเมือง	<p>-เสนอข่าว กระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงข้อมูลการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้าในประเทศไทย และได้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวด โดยมีความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ</p>
บ้านเมือง	<p>-เสนอข่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินมาตรการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพันธุ์ยุงละอองกำจัดยุงหลังจากมีผู้ป่วยเป็นนักศึกษา 1 ราย ซึ่ง สสอ.สันทรายได้วางแผนควบคุมแบบเข้มข้นในรัศมี 100 เมตร จากจุดที่พบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ แนวหน้า คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ new)108 ผู้จัดการรายวัน บางกอกโพสต์ โพสต์ทูเดย์ เดอะเนชั่น ไทยรัฐ</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>ผู้ป่วย จากจุดที่ผู้ป่วยไปพัก โดยดำเนินการ 5 มาตรการหลัก คือ 1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 2.แบ่งทีมดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.ดำเนินการพ่นฝอยละออง 4.จัดทีมเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการของโรค 5.สรุปทำการประเมินผลและรายงาน</p> <p>-เสนอข่าว สถานการณ์ในต่างประเทศ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประเทศมาเลเซียพบหญิงตั้งครรภ์รายแรกที่ติดเชื้อไวรัสซิกาแล้ว เป็นหญิงตั้งครรภ์อายุ 27 ปี ถือเป็นผู้ติดเชื้อรายที่สามของประเทศ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าได้รับเชื้อมาจากที่ไหน ส่วนที่ประเทศสิงคโปร์มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่มขึ้นเป็น 275 รายแล้ว</p> <p>- ขณะที่องค์การอนามัยโลก (อู๋) ออกประกาศแนวป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา โดยเตือนให้ผู้ชายและผู้หญิงที่เดินทางไปยังที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา ควรจะมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หรืองดการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แม้ว่า จะไม่มีการแสดงอาการใด ๆ ก็ตาม</p> <p>ขณะที่ผลวิจัยใหม่ในหนูทดลอง โดยมีการตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ รีพอร์ทส์ พบว่า ไวรัสอาจแพร่เชื้อผ่านทางน้ำตา</p> <p>-เสนอสรุป การจัดเสวนา Zika ไวรัสร้าย ภัยเงียบต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ นพ.อานวย กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่า อาการของไข้จากไวรัสซิกานั้น ที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการ อื่น ๆ ได้ เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อม้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง เว้นแต่กับหญิงตั้งครรภ์เท่านั้น เพราะทำให้ทารกในครรภ์สมองลีบได้ แม้ไวรัสซิกาจะดูร้ายแรง แต่ยังสามารถป้องกันได้</p> <p>-นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้แทนจากสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า บ้านทุกคนมียุง แต่บุคลากรสาธารณสุขไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทย จะให้ไปพ่นยาไปโลยุงบ้านทุกหลัง มันเป็นไปได้ ฉะนั้นต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน ภาครัฐนี้ทำเข้มแข็งเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถทำได้ทุกที่แน่ ที่มีมากกว่าคือความร่วมมือ ของประชาชน บ้านใครบ้านไหน ดูว่าตรงไหนมีภาชนะที่มึ่น้ำขัง ถ้ามีก็กำจัดทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง บ้านไหนมียุงไม่ต้องรอสาธารณสุขมาพ่นสารเคมี กระจ่างที่ในบ้านท่านก็มีฉีดเสียเลย ถ้าทุกบ้านทำเหมือนกันหมด ยุงน้อยลง เราก็จะปลอดภัยจากทั้งไข้เลือดออกและซิกา</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ M2F</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า "คนไข้โรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เสียชีวิตแล้ว" เป็นชายมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยมักจะไปคลุกคลีให้อาหารสุนัขจรจัดอยู่เป็นประจำ และเมื่อช่วง 5 สัปดาห์ก่อน ได้ช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ข้ามถนน ก่อนจะโดนกัดที่มือ 1 แผล ซึ่งก็ไม่รีบไปหาหมอ หรือทำแผลแต่อย่างใด จากนั้นไม่นานก็เริ่มมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า จึงมาหาหมอก็ดตรวจพบว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้า จากนั้นไม่นานก็เสียชีวิตลง เพราะมาหาหมอช้า เชื้อได้แพร่กระจายไปแล้ว ไม่สามารถรักษาได้</p> <p>ขอเตือนประชาชนว่า ขณะนี้โรคพิษสุนัขบ้ากลับมาระบาดอีกแล้วในหลายจังหวัด แม้กระทั่งกรุงเทพฯ ก็มีการระบาดอยู่ในกลุ่มสุนัขจรจัด ซึ่งช่วงปี 2558 ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวแล้ว 8-9 ราย และจากการตรวจหาโรคในสุนัขจรจัด จะพบเชื้อพิษสุนัขบ้า 3-4 ตัวต่อการตรวจ 10 ตัว</p> <p>- ด้าน นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทม.อยู่ระหว่างการสืบสวนโรคถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในพื้นที่เขตบางนา จะมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ,บ้านเมือง</p>	<p>ญาติสงสัยการเสียชีวิตจากไข้สมองอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำศพนายทวีศักดิ์ ทรัพย์สมุทร อายุ 23 ปี ที่ถูกสุนัขกัดเสียชีวิต หลังเข้ารับรักษาตัวที่ รพ.ปทุมธานี ได้เพียง 1 วัน</p> <p>-นพ.วรวิทย์ ไวยวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติเวชเขี้ยวชาญ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ตรวจสอบพบผู้ตายถูกสุนัขกัดเสียชีวิตเป็นศพติดเชื้อ ไม่สามารถผ่าชันสูตรศพได้ คาดว่าเป็นเชื้อที่รุนแรง ไม่มีอำนาจตัดสินใจในการผ่าศพ ต้องใช้หลักการควบคุมและป้องกันความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ต้องให้วัดชันกับผู้ที่จะดำเนินการผ่า เนื่องจากเป็นพิษสุนัขบ้าสายพันธุ์ใหม่ จึงส่งศพไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการวินิจฉัย และวิเคราะห์โรคอย่างละเอียด</p> <p>- นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ รอง ผอ.รพ.ปทุมธานี กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานจะตรวจสอบรายละเอียดการเสียชีวิตของผู้ตายอีกครั้ง</p> <p>-ด้านมารดานายทวีศักดิ์ ผู้เสียชีวิตยืนยันว่า ลูกชายไม่ได้ถูกสุนัขหรือสัตว์ชนิดอื่น ๆ กัดตาม เพียงแต่เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59 มีอาการตัวร้อนเป็นไข้ จึงได้พามารักษาที่โรงพยาบาลธัญบุรี ซึ่งได้เจาะเลือดไปวินิจฉัยและบอกว่าเป็นไข้หวัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ใหญ่และให้ยาแก้ปวด ยามาเชื้อ และอีกชนิดหนึ่ง ไม่ทราบว่าเป็นยาอะไร ต่อมาวันที่ 4 ก.ย.59 อาการไม่มีดีขึ้น จึงได้พาไปรักษาที่รพ.สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี (มศว.) ซึ่งแพทย์ วินิจฉัยว่าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ตนได้ขอร้องให้รักษาลูกตนเองด้วย แต่แพทย์บอกว่าเตียงเต็มไม่สามารถที่จะรักษาได้ และส่งตัวมาที่โรงพยาบาลธัญบุรี และโรงพยาบาลธัญบุรี ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลปทุมธานี และได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา</p> <p>- พี่สาวผู้ตายสงสัยว่า ในเมื่อโรงพยาบาลปทุมธานีได้ระบุการเสียชีวิตว่าเป็นโรคไข้สมองอักเสบ แต่ทำไมต้องส่งมาชั้นสูตที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอีกครั้ง ในเมื่อเวลามีชีวิตอยู่ย้ายมาทั้งหลายโรงพยาบาลแล้ว ไม่มีแพทย์ที่จะรักษาได้ แต่เวลานี้จะเก็บศพไว้ชั้นสูตเพื่ออะไร อยากให้ทางแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกมาชี้แจงด้วย และไม่ได้เป็นโรคสายพันธุ์ใหม่อย่างที่หลายคนเข้าใจกันและเสนอข่าวออกไปแล้วนั้น</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>กัญชา</p> <p>- เสนอข่าว นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ ออย. ชี้แจงว่า ปัจจุบันกัญชายังจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ และ ออย. ยังไม่มีการรับรองให้ใช้กัญชาหรือรับขึ้นทะเบียนยาจากกัญชา แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังไม่มีการวิจัยทางวิชาการในคนเพียงพอ ที่จะยืนยันว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้</p>
เว็บไซต์ H focus	<p>ระบบหลักประกันสุขภาพ</p> <p>- เสนอข่าว คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข จัดประชุมระดมสมอง (Retreat) เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. และประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้แนวคิดในการประชุมระดมสมองในครั้งนี้ และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช.ได้นำเสนอข้อมูลการพัฒนาระบบสาธารณสุขจากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาไปข้างหน้า</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ได้นำเสนอไว้ในตอนหนึ่งว่า “ระบบหลักประกันสุขภาพทำให้ประชาชนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดีขึ้น ไม่ต้องล้มละลาย และมีบริการปฐมภูมิที่ดีขึ้น แต่อยากให้มีระบบบริหารจัดการแบบกัลยาณมิตร เพิ่มการทำงานร่วมกับ อปท. และเพิ่มการดูแลตนเองของประชาชนมากขึ้น ทำอย่างไรให้ 3 กองทุนเหมือนกัน โจทย์สำคัญคือ จะคงสิ่งดี ๆ เหล่านี้ และสร้างสิ่งดี ๆ ใหม่ ๆ ได้อย่างไร</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ ชัช เต่าปูน	<p>ส่งเสริมการออกกำลังกาย</p> <p>- เสนอชม.จากชาวบ้านแฟลตดิน เสนอว่า อยากให้รัฐบาลใส่ใจและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนออกกำลังกาย ซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคต่าง ๆ และช่วยให้ประเทศประหยัดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลได้จำนวนมาก</p>
แนวหน้า	<p>โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รว.สธ. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียและตะวันออก โดยอภิปรายร่วมกับรพ.กระทรวงสาธารณสุข 11 ประเทศ ในวาระสร้างความเข้มแข็งของระบบปฏิบัติการปฐมภูมิ เพื่อจัดการข้อมูลปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงประเด็นการเข้าถึงยาและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง และประเทศไทยเห็นความจำเป็นที่ 11 ประเทศในภูมิภาค ต้องร่วมกันพัฒนากลไกเสรีศักยภาพการจัดหายาและวัคซีนโดยใช้ระบบการจัดซื้อยาาร่วมกันในภูมิภาค เพื่อเพิ่มอำนาจลดการต่อรอง และลดการผูกขาดยาจำเป็นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์เหล่านี้ได้</p>
กรมประชาสัมพันธ์ คม ชัด ลึก ไทยโพสต์ M2F เว็บไซต์คม ชัด ลึก	<p>พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ</p> <p>- เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 3 ประเภท ได้แก่ สปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม 1,700 แห่ง ที่ได้รับใบรับรองตามประกาศสธ. ฉบับ พ.ศ. 2551 ยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติ ไม่ขัดกฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฉบับใหม่ที่จะใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 ดังนั้นกรณีมีเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บเงินโดยอ้างว่ามีการทำผิด พ.ร.บ.ใหม่นั้น ผู้ประกอบการไม่ควรหลงเชื่อเพราะถือเป็นการเรียกเก็บผลประโยชน์ ขอให้แจ้งสายด่วน สบส. 02-193-7999 หรือที่เฟซบุ๊ก ของกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จะเร่งดำเนินการทางกฎหมายทันที</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>แอปพาส.ออนไลน์</p> <p>- เสนอข่าว AIS ออกแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เริ่มใช้งานครั้งแรกที่รพ.สต.หลักร้อย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเดือนก.ย.2558 ปัจจุบันเปิดใช้งานกับรพ.สต.ต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้วประมาณ 60 แห่ง โดยแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สถานีอนามัยและเครือข่าย อสม. ดูแลและติดตามการรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้นได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมายังสถานีอนามัยทุกครั้งที่มีนัดหมาย
สยามรัฐ บ้านเมือง เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ ข่าวสด	<p>ร้านขายยา</p> <p>- เสนอข่าว นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้เร่งเชิญชวนร้านขายยาทั่วประเทศกว่า 21,318 ราย เข้ามาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อลดภาระการเสียภาษี เนื่องจากปัจจุบันอัตราเสียภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุดอยู่ที่ 35% แต่หากเสียภาษีนิติบุคคลจะเสียสูงสุดเพียงร้อยละ 20 ทำให้ผู้ประกอบการลดภาระภาษีลงได้ถึงร้อยละ 40-45 และยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ที่ทำให้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนลดลง เพราะผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดามีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนร้อยละ 25 เมื่อแปลงสภาพมาเป็นนิติบุคคล จะส่งผลให้หนี้ครัวเรือนของไทย ปรับลดลงจากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 80 ของจีดีพี เหลือร้อยละ 55 ของจีดีพี</p> <p>ทั้งนี้ กรมสรรพากรยังประสาน กับ อย.แก้ปัญหาการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการร้านค้าจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลได้ง่าย เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของรัฐบาลที่ออกสนับสนุนการเปลี่ยนจากผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลภายในปี 60 โดยกำหนดให้การโอนทรัพย์สินได้รับการยกเว้นภาษี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยังนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับผู้ประกอบการ</p>
มติชน	<p>ปัญหามลพิษ</p> <p>- เสนอข่าว น.ส.จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนในประเทศไทย โดยรายงานข้อมูลของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 12 สถานี 10 จังหวัด พบว่าเดือน ม.ค.-ก.ค. 2559 เมืองที่มีค่าเฉลี่ยรายปีของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ขอนแก่น กรุงเทพฯ และราชบุรี สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำไว้ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลบ.ม.</p> <p>- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า การสูดดมฝุ่นละอองเล็กมาก อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็งบางชนิดได้ นอกจากนี้ยังเป็นตัวนำสารพิษเข้าไปอุดตันในเส้นเลือด และทำให้เป็นโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดสมองอุดตันได้ด้วย</p>
เดลินิวส์	<p>เครือข่ายทัวริสต์ศูนย์เหรียญ</p> <p>- เสนอข่าว กรณีเครือข่ายทัวริสต์ศูนย์เหรียญจากประเทศจีน สร้างความเสียหายแก่ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ขอให้ภาครัฐเร่งขยายผลการจับกุมปัญหาทัวริสต์ศูนย์เหรียญ โดยเฉพาะการเข้าไปตรวจสอบมัดคุศุศัก ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะไกด์เถื่อนชาวจีน ภาครัฐต้องกำหนดมาตรฐานในกิจกรรมการท่องเที่ยว ต่าง ๆ รวมถึงเข้าไปตรวจสอบสินค้าทางการท่องเที่ยว หรือสินค้าจำหน่ายขายให้นักท่องเที่ยวอย่างละเอียด เช่น การจำหน่ายริงก์ในราคาแพงให้กับนักท่องเที่ยว โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องเข้าไปตรวจสอบว่าเป็นริงก์แปลกปลอม หรือทำลอกเลียนริงก์ของแท้หรือไม่ ขณะที่การขายสมุนไพรให้นักท่องเที่ยว จะต้องให้กระทรวงสาธารณสุขไปตรวจสอบว่า กรรมวิธีการผลิต ต่าง ๆ ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ของกระทรวงหรือไม่ เพราะอาจเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการ 360	<p>การดูแลผู้ต้องขังที่พันโทษ</p> <p>- เสนอข่าว เรือนจำกลางสมุทรปราการได้ปล่อยตัว นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม อธิบดีนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ต้องขังคดีทุจริตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ปี 2542</p> <p>- ด้านกรมราชทัณฑ์ได้ประสานไปยัง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้พันโทษ ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ต้องการงานทำ หรือต้องการดูแลด้านสุขภาพ ต่อเนื่องจากหน่วยงานสาธารณสุข เป็นต้น และป้องกันการกระทำผิดซ้ำอีก</p>
เว็บไซต์ Hfocus	<p>โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด</p> <p>- เสนอข่าว นายสุวิทย์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่า ในวันที่ 9 ก.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะนำร่องจ่ายสวัสดิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หลังจากนั้น จึงค่อยขยายไปยังการจ่ายสวัสดิการอื่น ๆ ต่อไป เมื่อระบบพร้อมแล้วจะให้เงินอุดหนุนแก่พ่อแม่ที่ครอบครัวยากจน มีลูกเกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559 จะได้รับเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2559 เดือนละ 400 บาทต่อคนไปจนถึงอายุครบ 1 ขวบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และในปีงบประมาณ 2560 จะได้รับเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่แรกเกิดไปจนอายุครบ 3 ขวบ

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

